



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 339441



**“ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ตำบลบ้านร่อม”**



วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแยม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นายสหัสวุฒิชัย ฮอดดาชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ตำบลบ้านร่อม จากการสอบถาม นายโชคภักดิ์วัฒน์ แจ่มจรัส พบว่า ภายในศูนย์ฯ เริ่มดำเนินกิจกรรมปลูกผักเคล ผักเรดโอ๊ค/กรีนโอ๊ค ผักสลัดคอส และเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อจำหน่ายภายในชุมชน ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441

“ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแยม เกษตรอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้ นายสหัสธนะชัย อดฤชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ตำบลศาลาลอย”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวนพวรรณ แววสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ตำบลศาลาลอย โดยสอบถามจากนายสมเจตน์ โมลวงษ์ แจ้งว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมเกิดน้ำท่วมซึ่งบริเวณศูนย์ฯ ระดับน้ำสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร พบปุ๋ยที่ผลิตภายในศูนย์ฯ ได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วนอุปกรณ์อื่นๆไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายทัน ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน (กระเจี๊ยบเขียว,มะเขือเปราะ) เพื่อนำไปเพาะปลูกและปรับปรุงศูนย์ฯต่อไป ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลอย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“จัดการประชุมตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๕”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกาชาเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาชาเรือ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ร่วมจัดการประชุมตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๕ พร้อมติดประกาศ หลังจากได้ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ณ ตำบลโพธิ์เอน ตำบลท่าเจ้าสนุก ตำบลจำปา ตำบลศาลาลอย ตำบลปากท่า ตำบลบ้านร่อม ตำบลท่าหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอกาชาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





“ระวังเพลี้ยแป้งในมะละกอ”



วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร เริ่มหนาวเย็น ผู้ปลูกมะละกอ ในระยะ ให้ผลผลิต เริ่มทยอยเก็บแล้ว ซึ่งต้นมะละกอ เริ่มมีเพลี้ยแป้งเข้าทำลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็น และตอนเช้า จะทำให้ยอดและผลหลุดร่วง หรือผลบิดเบี้ยว การทำลายที่รุนแรง ต้นมะละกอ จะทำให้ใบ และดอกเหี่ยวเฉา นอกจากนี้ผู้ปลูกมะละกอที่เพลี้ยแป้งเข้าทำลายจะทำให้มีผลผลิตที่ลดลง ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ต่ำกว่า

แนวทางการป้องกันเพลี้ย

1. กำจัดพืช และวัชพืชที่ มีเพลี้ยแป้งเข้าทำลายแล้ว
2. กำจัดมูล และแหล่งอาศัยของเพลี้ย ที่เป็นอาหารของเพลี้ยแป้ง
3. งดการนำปุ๋ยคอก และมูลสัตว์มาใช้ เพราะเพลี้ยแป้งสามารถกินดินได้ หากพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายต้นมะละกอ
4. หลังปลูกต้นมะละกอแล้ว ควรฉีดพ่นสารป้องกันเพลี้ยแป้ง เช่น สารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้ง เช่น สารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้ง เช่น สารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้ง เช่น สารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้ง
5. กรณีใช้สารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้ง ควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพสูง โดยฉีดพ่นต้นมะละกอ ให้ทั่วต้น และฉีดพ่นบริเวณโคนต้น และบริเวณที่เพลี้ยแป้งเข้าทำลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโคนต้น และบริเวณที่เพลี้ยแป้งเข้าทำลาย



“ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕”

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอท่าเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยมีนายเดชธร เชาว์เลขา เป็นประธานในที่ประชุม วาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ รายงานผลการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานกิ่งกาชาด อำเภอท่าเรือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการอำเภอยิ้ม ประจำปี ๒๕๖๖ (สำนักงานอำเภอ) แจ้งวันหยุดราชการ แจ้งตารางกิจกรรม ๕ส ๓ลา ทั้งนี้ได้แจ้งความเสียหายและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยให้กับผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (District Meeting) ประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕”

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอท่าเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (District Meeting) ประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระดับอำเภอ แจ้งการเบิกจ่ายเงินโครงการและแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการในระบบส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อเตรียมสำหรับสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่”

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อเตรียมสำหรับสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับข้อดีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุ และ สารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้รากของพืชแข็งแรงสามารถหาอาหารได้ดี อีกทั้งสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงต่างๆได้ดี เป็นต้น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





“เดือนอากาศเย็นให้ระวัง ๒ แมลงศัตรูถั่วฝักยาว”



วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อน และหนอนเจาะฝักสายจุด โดยจะพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นถั่วออกดอกและติดฝัก

ระยะนี้จะมีอากาศเย็น มีลมแรง แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อน และหนอนเจาะฝักสายจุด โดยจะพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นถั่วออกดอกและติดฝัก สำหรับเพลี้ยอ่อน มีหนวดตัวอ่อน และตัวเต็มวัยเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทำให้ส่วนที่ถูกทำลายบิดเบี้ยวและแก่เร็ว หากพบการระบาด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง พิโรซิมิก ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารคาร์โบซัลเฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารไดโนทีฟูเมรน ๑๐% คับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

สำหรับ หนอนเจาะฝักสายจุด จะพบหนอนที่ฟักออกจากไข่เจาะเข้าไปกัดกินภายในดอกอ่อน ต่อมาจะกัดกินส่วนของดอกและเกสรตอกลง ทำให้ดอกร่วงหล่น เมื่อหนอนโตขึ้นจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในฝักส่วนที่เป็นเมล็ดก่อน ทำให้ฝักและเมล็ดลีบ ส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรใช้วิธีอีกส โดยก่อนปลูกพืชประมาณ ๒ สัปดาห์ ให้เกษตรกรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด โดยไม่ให้ลึกจากผิวดินมากกว่า ๒๐ เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นาน เพื่อกำจัดด้วงแต่ที่อาจหลงเหลืออยู่ในแปลงปลูก หากพบการระบาด ให้เกษตรกรใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเอนซิส อัตรา ๖๐-๘๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร จากนั้น ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัด สารเบนดาโซฟลูทรีน ๒.๕% อีซี อัตรา ๒๐-๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารเตลทาเมพรีน ๓% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร



“ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชในพื้นที่ร่วมกับกรมในพื้นที่ตำบลศาลาลอย”

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวนพวรรณ แววสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ ๓, ๓, ๕ ตำบลศาลาลอย ร่วมกับนางสมคิด กังวลทรัพย์ (อกม.หมู่ที่ ๓) พบว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมเกิดน้ำท่วมซึ่งสูงบริเวณแปลงนาข้าว และได้รับความเสียหายประมาณ ๑๘๐ ไร่ ปัจจุบันน้ำเริ่มแห้งและลดระดับลง อยู่ในสภาวะปกติ ทั้งนี้ได้สอบถามจากเกษตรกรบางรายกำลังเตรียมแปลง เพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวในรอบใหม่ต่อไป ณ หมู่ที่ ๓, ๓, ๕ ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกาเรือ มอบหมายให้นายสหัสวุฒิ อดฤชา และนางสาวนพวรรณ แว้วสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อการประชุม ดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ปี ๒๕๖๕ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Cup VDO) โครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเรื่องอื่นๆ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayuthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 339441

“เข้าร่วมสัมมนาการจัดการจัดทำเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)”

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมสัมมนาการจัดการจัดทำเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ผ่านทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดทำเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayuthaya09@gmail.com, โทร 035 336583 โทรสาร 035 339441

“ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปลูกพืช เพื่อจัดทำแปลงพยากรณ์ปี ๒๕๖๖
ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ”

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ชัย อดฤชาและนางสาวนพวรรณ แววสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปลูกพืช เพื่อจัดทำแปลงพยากรณ์ปี ๒๕๖๖ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (หลักและเครือข่าย) ณ ตำบลบ้านร่อม ตำบลวังแดง ตำบลอำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayuthaya09@gmail.com, โทร 035 336523 โทรสาร 035 339441

“ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(๕ ประสาน)”

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นางสาวทิพย์นันท์ ท้ายธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (นางสง่า ดอกจันทร์) พื้นที่ ๓ ไร่ กิจกรรมภายในแปลงมีการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผลไม่ยืนต้น และเลี้ยงปลา ในช่วงนี้รายได้หลักจากการขายยอดสะเตาะ ได้ประมาณอาทิตย์ละ ๖๐๐-๘๐๐ บาท โดยส่วนมากจะขายให้กับแม่ค้าที่มาสั่งซื้อถึงบ้าน กิโลกรัมละ ๑๖๐ บาท ทั้งนี้ได้แนะนำเกษตรกรให้จัดทำบัญชีครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลจำปา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





“เดือนระวังโรสีชาชุ่มระบาดช่วงแล้ง”



วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เดือนกับโรสีชาฤดูระบาดช่วงแล้ง หลังพบเข้าทำลายสวนมะพร้าวน้ำหอม ผลมีปลายแมงและหนอนสีน้ำตาลเกือบรอบผล ซึ่งความเสียหายหนักสุดทำผลเล็กลีบและร่วงหล่นขายไม่ได้ ส่วนที่ระบาดรุนแรงระดับตัดออกและขอล ผล และเศษซากจากการปอกมะพร้าวไปทำลายดีดวงจรโรไม่ให้อับสมาระบาดซ้ำ

โรสีชามะพร้าวเป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมาก รูปร่างลักษณะคล้ายหนอนสีขาวใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงเท่านั้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นศัตรูพืช เพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ ๓๐-๕๐ ฟอง จากร่องไข่ - ตัวเต็มวัย ใช้ระยะเวลาประมาณ ๗-๘ วัน ทั้งนี้โรสีชามะพร้าวจะเริ่มเข้าทำลายผลมะพร้าวตั้งแต่ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓ เซนติเมตรจนถึง ๒๕ เซนติเมตร โดยโรสีชามักเข้าดูตามรอยได้กับเส้นใยของผลมะพร้าว ผลมะพร้าวที่ถูกโรสีชาทำลายจะสังเกตเห็นการเจริญเติบโต หลุดร่วงและผลผลิตเสียหายได้ถึง ๙๐% จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังเนื่องจากสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทั้งคุณภาพและผลผลิตมะพร้าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรสีชามะพร้าวเป็นศัตรูพืชที่เข้าทำลายอยู่ภายในตัวผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าโรไม่สามารถโดนตัวโรได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารกำจัดโรในท่อนระมัดระวังตัดชิ้นเนื้อสิ่งระมัดระวังขนาดเล็กห่างกันประมาณ ๑ สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสีชาเริ่มเข้าทำลาย โดยสารฆ่าโรสีชามะพร้าวตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่

- ไพรพาร์โกด์ ๓๐% WP อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- อะมิมีราซ ๒๐% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- ไพรดาเบน ๒๐% WP อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- ฟาเมกซ์อินฟง* ๘๐% WP อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร (*ห้ามผสมกับสารปรับดิน)
- สังกโรไมซีเฟน ๒๔% SC อัตรา ๖ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- เฮกซ์โทอะซอกส์ ๑.๘% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- โคลฟูมีโพรเฟน ๒๐% SC อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และ
- ซิบูเฟนโทแรค ๑๒% EC อัตรา ๓ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

โดยให้อับกลับดูสารฆ่าโรตามลักษณะกาลไกลการออกฤทธิ์





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail: ayuthayaa@gmail.com, Tel. 039 336983, โทรสาร 039 339441

“รับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน รับมอบถุงยังชีพ จากนายเกรียงไกร ทองสาร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้แก่ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด เพื่อนำไปกระจายตามศูนย์เครือข่ายในอำเภอกำแพงแสน





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayuthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 339441

**“เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน
ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๕”**

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกาหลง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันทา เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวนพวรรณ แววสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาหลง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดปี ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกาเหวือ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาเหวือ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกาเหวือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ให้บริการคลินิกพืชนอกสถานที่ ตำบลหนองขนาก”

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนบุรี ให้บริการคลินิกพืชนอกสถานที่ แก่ นายสุตวัฑฒ์ เชื้อพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยสอบถามปัญหาการเพาะปลูกพืช พบปัญหา โรคแอนแทรคโนสหรือกุ้งแห้งในพริก ลักษณะการเข้าทำลายในพริกผลใหญ่ จะเกิดจุดฉ่ำน้ำขึ้นโดยที่ผิวของผล พริกจะมีรอยบุ๋มเล็กน้อย และมีอาการฉ่ำน้ำเป็นรูวงกลมหรือวงรีต่อมาแผลจะค่อย ๆ ขยายออกเรื่อยๆ จะสร้างสปอร์ซึ่งเห็นเป็นวงกลมสีดำชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำการป้องกันและกำจัดเบื้องต้น ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่น ทุก ๓ วัน หากเกิดการรุกรามให้ถอนทิ้งและเผาทำลาย ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขนาก อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting : WM)”

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอท่าเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting:WM) เพื่อติดตามงานและวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“รับมอบพต.๒ จากสถานีพัฒนาที่ดิน”

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ ทูลแถม เกษตรอำเภอกำแพงแสน รับมอบพต.๒ จากสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นายสุทธิฐิตะชัย อุดดาชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายมะลิ โมรวางษ์) พบว่าเริ่มทำการเพาะปลูก แตงกวา ถั่วงอกยาว มะเขือ ส่วนปัญหาที่พบคือ แมลงศัตรูพืช ดั่งเต่าแดง จึงแนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจดูสวนในเวลาเช้าที่แดดยังไม่จัด โดยใช้วิธีกล จับตัวด้วงเต่าแดงนำมาทำลายด้วยมือ จะสามารถช่วยลดการระบาดของด้วงเต่าแดงได้มาก ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยให้ถอนทำลายต้นทิ้ง เก็บเศษซากพืชที่หลงเหลือ และหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อทำลายแหล่งอาศัย และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของด้วงเต่าแดงแดงต่อไป หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน)”

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอบางบาล มอบหมายให้นางสาวนพวรรณ แวงสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน การดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) นางสาววิไลวรรณ ประสงค์งาม พื้นที่ ๕ ไร่ เดิมกิจกรรมภายในแปลงมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและขุดบ่อเลี้ยง ปลา ปัจจุบันค่อนข้างรก มีหญ้าขึ้นสูง ขาดการดูแลรักษา และไม่มีกิจกรรมทางทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้แนะนำให้ดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความสะอาด เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชและแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศาลาลอย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



“ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภотаเรือ นายสหัสวรรษชัย ฮตฤาชา นางสาวนพวรรณ แวสสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภотаเรือ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ให้แก่สมาชิกภายในศูนย์ฯ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป ณ ศดปช.หลัก ตำบลวังแดง ศดปช.เครือข่ายตำบลศาลาลอยและตำบลบ้านร่อม อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

